



## ความขัดแย้งภายในรัสเซีย : WG Group VS กองทัพ



ทั้งนี้ คณะกรรมการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติฯ ได้ประกาศใช้การปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายในกรุงมอสโก และในภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อป้องกันการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในกรุงมอสโกอย่างเข้มงวด มีการปิดการจราจรบนถนนทางหลวง M-4 ของรัสเซีย ผ่านเมือง Rostov-on-Don ไปยังเมือง Aksay และประกาศงดใช้ถนนชั่วคราว พร้อมทั้งมีเสริมกำลังตำรวจของตำรวจและการตั้งจุดตรวจใกล้กับกองบัญชาการทางทหาร โดยมีทหารและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายคอยรักษาความเรียบร้อย ในขณะเดียวกัน สถานการณ์ที่อาคาร “Wagner PMC Center” สำนักงานใหญ่ของ WG ในเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ยังคงอยู่ในภาวะปกติ

เมื่อ 23 มิ.ย. 66 นายเยฟเกนี 프리โกซิน หน.กลุ่ม Wagner Group (WG) เผยแพร่ภาพวิดีโอฐานปฏิบัติการของกลุ่มถูกโจมตีด้วยซีปนาอูธ บน Telegram ระบุว่า การโจมตีมาจากทางด้านกองทัพรัสเซีย ไม่ใช่จากด้านยูเครน พร้อมกล่าวหาว่า พล.อ.เซอร์เกย์ ซอยกู รมว.กท.รัสเซีย และ พล.อ.วาเลรี เกราซิมอฟ รอง ผบ.การปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียในยูเครน ว่าไม่จัดหาอาวุธและกระสุนกองทัพรัสเซียอย่างเพียงพอ ทำให้ต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น ยังระบุว่า กลุ่ม WG ได้เดินทางออกจากฐานปฏิบัติการในยูเครน ไปยังเมือง Rostov-on-Don ทางตอนใต้ของรัสเซียติดกับชายแดนยูเครน ห่างจากกรุงมอสโกประมาณ 1,100 กม. และเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนลุกขึ้นต่อต้านรัฐบาลรัสเซีย

เมื่อ 24 มิ.ย. 66 มีการรายงานว่ กท.รัสเซีย ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว พร้อมทั้งขอกกล่าวหาต่อกับ หน.กลุ่ม WG ทั้งนี้ หน่วยงานความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (Federal Security Service: FSB) กล่าวว่า เนื่องจากมีสถานการณ์ที่ร้ายแรงและเป็นภัยคุกคามภายในรัสเซีย จึงเรียกร้องให้ กลุ่ม WG ไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง และให้จับกุม หน.กลุ่ม WG ต่อมา คณะกรรมการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติของรัสเซีย (NAK) ประกาศว่า ผู้ก่อตั้ง กลุ่ม WG อาจต้องโทษจำคุกระหว่าง 12 ถึง 20 ปี พร้อมเรียกร้องให้ กลุ่ม WG ปฏิบัติตามคำสั่งของ ปธน.รัสเซีย และแก้ไขปัญหาย่างสันติ



นายวลาดีมีร์ ปูติน ปธน.รัสเซีย ได้ออกมาปราศรัยต่อประชาชนชาวรัสเซีย ถึงการกระทำของ หน.กลุ่ม WG เป็นการ “กบฏทางทหาร” รวมทั้ง “แทงข้างหลังประเทศและประชาชน” อาจนำไปสู่การเกิดการสูญเสียดินแดน และสงครามกลางเมือง แม้ว่า กลุ่ม WG คือวีรบุรุษ แต่คนที่ทรยศจำเป็นต้องถูกลงโทษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตามขอบเขตอำนาจของกฎหมาย และขอให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ในฐานะ ปธน.รัสเซีย และ ผบ.ทสส.รัสเซีย และพลเมืองรัสเซีย จำเป็นต้องกระทำทุกอย่างเพื่อหยุดการจลาจลในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม หน.กลุ่ม WG ได้ออกมาเผยแพร่คลิปโต้แย้งว่าจะไม่ยอมจำนนต่อข้อเรียกร้องของ ปธน.รัสเซีย โดยให้เหตุผลว่าไม่ต้องการอยู่ภายใต้รัฐบาลที่มีระบบการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งกลุ่มไม่ได้เป็นผู้ทรยศต่อชาติตามที่ถูกกล่าวหา



**บทวิเคราะห์**

1. กลุ่ม WG นำโดยนาย Yevgeny Priozhin ซึ่งเป็นกลุ่มของทหารรับจ้าง (Private military company : PMC) มีการกล่าวอ้างว่ามีกำลังพลจำนวนประมาณ 50,000 คน ซึ่งเคยมีส่วนสำคัญในปฏิบัติการรบทั้งในซีเรีย, ลิเบีย และแอฟริกา รวมทั้งพื้นที่เมือง Bukhmod ในการปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครน ทั้งนี้ หัวหน้ากลุ่ม WG มีความใกล้ชิดกับ ปธน.ปูติน และ กท.รัสเซีย มีส่วนสนับสนุนส่งกำลังบำรุงอาวุธและยุทธโปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับ WG. ในการปฏิบัติการทางทหารฯ ซึ่งบางครั้ง กท.รัสเซีย ถูกกล่าวหาว่าไม่ส่งกำลังบำรุงตามที่กลุ่ม WG ร้องขอ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียกำลังพลจำนวนมากโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ ในระยะหลังความขัดแย้งระหว่าง กลุ่ม WG กับ กท.รัสเซีย เริ่มมีมากขึ้นเป็นระยะ และมักมีการวิพากษ์วิจารณ์ รมว.กท.รัสเซีย และกองทัพรัสเซีย ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถึงความด้อยประสิทธิภาพ ไร้ความสามารถ และไม่สามารถบริหารกองทัพได้ดีเท่ากับกลุ่ม WG

2. แม้ว่าความขัดแย้งระหว่าง รมว.กท. กับ หน.กลุ่ม WG จะมีมาโดยตลอด แต่ ปธน.ปูติน ไม่ได้แสดงท่าทีสนับสนุนฝ่ายใดเป็นพิเศษ โดยจุดแตกหักของความขัดแย้งที่สำคัญน่าจะเกิดจากการที่กองทัพรัสเซียแสดงความต้องการให้กลุ่ม WG ไปทำสัญญาเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพของรัสเซีย หรืออยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ กท.รัสเซีย

3. ท่าทีของ ปธน.ปูตินต่อสถานการณ์ดังกล่าว แม้ว่า ปธน.ปูติน มีความใกล้ชิดกับ Priozhin และถือว่า WG เป็นเสมือนกองกำลังส่วนตัว แต่การกระทำดังกล่าว ปธน.ปูติน ได้มีการประกาศว่าเป็น “การกบฏทางทหาร” และเป็นการ “แทงข้างหลังประเทศและประชาชน” แสดงให้เห็นว่า ปธน.ปูติน มีทิศทางให้การสนับสนุนกับ รมว.กท. เพราะเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพ และการที่กองทัพรัสเซียไม่ใช้กำลังเข้าปราบปรามอาจเป็นเพราะ (1) ไม่ต้องการให้เกิดการสูญเสียหรือเหตุการณ์นองเลือดภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของ ปธน.ปูตินเอง และ (2) กองกำลังของรัสเซียที่มีอยู่ได้เข้าประจำการตั้งรับยูเครนอยู่ในแนวหน้า หากต้องมีการระดมพลจากพื้นที่อื่น เพื่อมาป้องกันกลุ่ม WG อาจต้องใช้ระยะเวลา

ในการเคลื่อนกำลังพล จึงทำให้รัฐบาลเลือกใช้แต่กำลังของตำรวจและกองกำลังป้องกันชาติ (National Guard) เพื่อเป็นการรั้งหน่วงให้ กลุ่ม WG เดินทางไปกรุงมอสโกได้ช้าลง พร้อมทั้งต้องการนำไปสู่เวทีการเจรจามากกว่า

4. สาเหตุปัจจัยที่กลุ่ม WG ยอมจำนวนและยอมถอนกำลังออกจากพื้นที่ เนื่องจาก (1) กำลังพลของกลุ่ม WG มีน้อยกว่ากำลังพลของรัสเซีย อีกทั้งอาวุธยุทธโปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีก็ได้รับการสนับสนุนจาก กท. รัสเซีย (2) ทหารของกลุ่ม WG บางส่วนไม่ใช่ทหารอาชีพ บางส่วนถูกเกณฑ์มาจากนักโทษ ทำให้ขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ (3) อาจมีเบื้องหลังของการเจรจาระหว่าง ปธน.เบลารุส Alexander Lukashenko กับ Priozhin หรืออาจมีข้อตกลงลับหรือไม่อย่างไร เป็นประเด็นที่น่าติดตามต่อไป



**สำหรับแนวโน้มของสถานการณ์มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้**

1. หน.กลุ่ม WG ลี้ภัยไปเบลารุสตามข้อตกลง และ กท.กลุ่ม WG จะไม่ถูกดำเนินคดีในฐานะกบฏ แต่อาจถูกกดดันให้เข้าร่วมกับกองทัพ อยู่ภายใต้การควบคุมของ กท.รัสเซีย

2. สถานการณ์ดังกล่าว ปธน.ปูติน และรัฐบาลถือว่าสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วภายใน 48 ชม. แต่ก็แสดงให้เห็นว่าความแตกแยกภายในของรัสเซีย ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพ เพื่อเป็นการกระชับอำนาจของ ปธน.ปูติน และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกองทัพและรัฐบาลรัสเซียเอง

3. สำหรับในอนาคตกองทัพรัสเซีย อาจจะมีความเข้มเข็งน้อยลง เพราะกลุ่ม WG เป็นกองกำลังหลักในการร่วมรบกับกองทัพรัสเซีย ดังนั้น การสูญเสียกองกำลัง WG ในครั้งนี้ ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนไม่มากนัก

**อ้างอิง**

- <https://A.me/intelslava/49174>
- <https://t.me/intelslava/49175>
- <https://A.me/intelslava/49185>
- <https://t.me/intelslava/49189>
- <https://tass.com/russia/1637627>
- <https://www.rt.com/russia/578553-prigozhin-armed-insurrection-updates/>